



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคคลานได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ถูกต้อง ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวอรุณวรรณ จันทน์นวล	
๒	๐๐๒	นางดวงสมร ทองจันทร์	

ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกประเมิน
สมรรถนะในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน หมู่ ๒ บ้านซำม่วง อำเภอโคคลาน จังหวัดสระแก้ว
หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดดังนี้

วัน	เวลา	ดำเนินการ	สถานที่
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	ภาคเช้า ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.	- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (โดยวิธีสอบข้อเขียน)	ณ หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล โคคลาน - แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย - สุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกง ยีนส์ สวมรองเท้าแตะ - สุภาพสตรี ห้ามใส่กางเกง - สวมรองเท้าหุ้มส้น - อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น ไม่ให้ใช้น้ำยาลบคำผิด
	ภาคบ่าย ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	- ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ(ภาค ข.) (โดยวิธีสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ)	
	ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	- ประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วน บุคคล (ภาค ค.) (โดยวิธีการสัมภาษณ์)	

ทั้งนี้การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่น
และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่ามีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้นหากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปฯ หรือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.อบต. มิได้รับรอง
ว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เข้าสอบเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอิศวรร งามสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน

- หมายเหตุ**
๑. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ชาย สวมเสื้อเข้าในกางเกง หญิง สวมกระโปรง รองเท้ารัดส้น หุ้มส้น
 ๒. ให้มาถึงห้องสอบก่อนเวลาประมาณ ๓๐ นาที
 ๓. หากไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบแข่งขันในครั้ง